

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน)

พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภากรโ) เกิดเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ปัจจุบันอายุ ๕๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา และปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย รวมถึงสอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา (ระดับสูง) สถาบันพัฒนาผู้บริหาร จังหวัดนครปฐม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ ๓ สถาบันพระปกเกล้า ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดลพบุรี และผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการผู้อำนวยการ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ



ผลงานด้านวิชาการ ได้บริหารจัดการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และได้รับเกียรติบัตรจากโครงการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาศาสตร์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศาสตร์พระราชาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้ริเริ่มและสร้างศูนย์วัดระดับวิชาการ พัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อวัดระดับความรู้ของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันก่อให้เกิดมาตรฐานด้านวิชาการต่อไป

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เสริมสร้าง และสมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อให้เกิดความสงบสันติสุข มีความสามัคคี สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภายในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สังคม เป็นผู้นำคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวนำสุข พอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชาชนในชุมชนและสังคม อีกทั้งสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช โครงการเจ้าคณะผู้ว่า พบพระ เยี่ยมวัดลงพื้นที่ให้กำลังใจพระสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี ในช่วงสถานการณ์โควิด ถวายเครื่องบริวาร เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ยารักษาโรค

ต้นกล้า พันธุ์พืช ผักและสมุนไพร รวมถึงนำคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ช่วยเหลือวัด และประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดกระบวนการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ ในการจัดค่ายวิชาการแยกห้องตัวนักเรียน ตามความต้องการและความสนใจ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในสาขาวิชาที่สนใจ

ด้วยความสำเร็จและคุณูปการที่ปรากฏขึ้นทั้งหมด จากความรู้ความสามารถ และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมการสอน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมการสอน) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป